

Hòa thuận với anh chị em

“Hãy tiếp tục chịu đựng và sẵn lòng tha thứ nhau dù có lý do để phàn nàn về người khác”.

—Cô-lô-se 3:13.

Biết cách giải quyết bất đồng là một điều quan trọng cần học. Gia đình là nơi rất tốt để thực tập. Hãy dùng những câu hỏi bên dưới để xác định, phân tích và giải quyết một vấn đề giữa bạn và anh chị em.



XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ

Bạn thấy khó hòa thuận với ai nhất?

Điều gì thường dẫn đến sự bất đồng?

Sự bất đồng ấy thường xảy ra như thế nào?

Anh/chị/em của mình sẽ... (hành động của họ)

điều này làm mình... (phản ứng của bạn)

thế là dẫn đến... (hậu quả)



Anh/chị/em của bạn có thể đã nghĩ gì lúc bất đồng nảy sinh?

PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ

KINH THÁNH NÓI:
“Đừng chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình, mà cũng quan tâm đến lợi ích của người khác nữa” (Phi-líp 2:4). Vậy, hãy cố gắng có cùng quan điểm với anh chị em của bạn.

Nếu thuật lại chuyện này theo quan điểm của họ, họ sẽ kể gì về *bạn*?

Bạn thấy quan điểm của họ có giá trị nào?

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ



Nếu có thể thương lượng hoặc nhượng nhịn, bạn sẽ giải quyết thế nào?

Trong lần tới, *bạn* có thể làm gì để không biến sự bất đồng thành cuộc cãi vã dữ dội?



NGUYÊN TẮC KINH THÁNH

Bạn sẽ áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh nào nếu có bất đồng tương tự xảy ra?

- “Hãy tha thiết yêu thương nhau từ đáy lòng”.—1 Phi-e-rơ 1:22.
- “Hãy cho mọi người thấy tính phải lẽ của anh em”.—Phi-líp 4:5.
- “Chớ vội giận; vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu-muội”.
—Truyền-đạo 7:9.
- “Khởi đầu tranh-cạnh, ấy như người ta mở đường nước chảy; vậy, khá thôi cãi-lấy trước khi đánh lộn”.—Châm-ngôn 17:14.
- “Lửa tắt tại thiếu củi; khi chẳng có ai thèo-lẻo cuộc tranh-cạnh bên người”.—Châm-ngôn 26:20.
- “Sao lại nhìn cọng rom trong mắt anh em mình mà không nghĩ đến cây đũa trong mắt mình?”.—Ma-thi-ơ 7:3.

Hãy viết ra một điều mà bạn quý trọng hoặc cảm phục nơi anh chị em mình.

BẠN SẼ LÀM GÌ?

KINH THÁNH NÓI:

“Lời vô độ đâm-xoi khác nào gươm; nhưng lưỡi người khôn-ngoan vốn là thuốc hay”.—Châm-ngôn 12:18.

“Lúc ba nằm viện, mình không thể đi thăm ba vì chưa biết lái xe. Mình nói với anh trai là mình muốn lấy bằng nhưng anh bảo không có thời gian dạy mình lái. Ngay cả sau khi mình giải thích lý do, anh ấy vẫn làm lơ và chẳng quan tâm gì. Mình đã nổi giận và mắng anh ấy là vô tâm. Điều này làm anh rất tức giận và thế là hai anh em đã cãi nhau. Ai cũng cho là người kia không biết quan tâm đến người khác”.—Karina.

Nếu là Karina, *bạn* sẽ giải quyết tình huống này thế nào?

ĐIỀU KARINA ĐÃ LÀM: “Sáng hôm sau, hai anh em mình nói chuyện với nhau. Anh ấy xin lỗi vì đã nổi giận và cho mình biết anh đang rất căng thẳng vì phải gánh vác nhiều trách nhiệm. Lúc hiểu được cảm xúc của anh, mình cũng xin lỗi vì đã gây thêm vấn đề. Mình có ý tốt khi muốn học lái xe, nhưng đó không phải là lúc để làm thế”.

